

บุคคลเป็นข่าว

โดย... นิสิต

หนังสือพิมพ์เสียงเสรีภาพ เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปีที่ ๑๕ หลังเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นฉบับที่ 348 และปีที่ 15 ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2549 ปีไถ่ผ่านพ้นไปปีจอหมาก้าวย่างเข้ามา เรา ๆ ท่าน ๆ หน้าแก่ไปอีกปี ...๕... ในนามกองบรรณาธิการน.ส.พ.เสียงเสรีภาพ ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านเสียงเสรีภาพทุกท่าน จงประสบแต่สิ่งที่ดีพบแต่คนดี ๆ มั่งมีเงินทอง ปลอดภัยปลอดภัย สุขกายสุขใจตลอดปีใหม่ 2549 นี้ โดยทั่วกัน ...๕... ความหนาวไม่เคยปราณีใคร เชียงรายมีความหนาวเย็นเป็น มนต์เสน่ห์ เรียกนักท่องเที่ยวมากินมาเที่ยวบ้านเราคึกคัก เวลานี้ถนนทุกสายมุ่งสู่ชายแดน ไทย-พม่า และไทย-ลาว, ไทย-จีน คงยืดยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง แต่ทาง ราชการยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ก็ขอฝากถึงผู้การ ตำรวจเชียงรายด้วยว่า ปีนี้คงไม่มีการเพิ่มสถิติผู้ตายโหงบนท้องถนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เพราะเห็นแต่ทางการควักมาตรการเก่า ๆ มาใช้อยู่ซ้ำไป น่าจะมีของใหม่ ๆ มาใช้บ้าง ค่ะ ...๕... ปี พ.ศ. 2549 กำลังก้าวย่างเข้ามาพร้อม ๆ กับคนเราก็ก้าวไปอีกปี แต่เป็นปีแห่ง มหามงคล ทางราชการได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันประดับธงชาติไทยคู่ กับธงแผ่นผ้าสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์ช่วงที่ทางราชการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-31 ธ.ค. 48 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 60 โดยประดับธงนี้ตามอาคารบ้านเรือนและ หน่วยงานทุกแห่งโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ...๕... 11 ธันวาคม 48 ที่ผ่านมา คนเชียงราย ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดพระบารมีของสมเด็จพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง จ. เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่ารับเสด็จ ทุก อย่างผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ...๕... ขึ้นเหนือที่ชายแดนเมืองเชียงแสน ทราบว่า จะมีการบูรณะแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งโบราณประวัติศาสตร์และเมืองน่าอยู่ นิสิตา ก็เห็นด้วยประการทั้งปวง แต่สะกิด บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน นายเล็กเวียงเชียงแสนด้วยว่า อย่าลืมนัดระเบียบแบ่งลอยเตนที่ชายแดนไม่ตลอดจนร้านค้าที่ตั้งบดบังทัศนียภาพลำน้ำโขง ตลอดแนวด้วย เพราะไปเชียงแสนคนเขาอยากดูแม่น้ำโขงมากกว่านี้ร้านค้าขายสินค้า หากทำ ได้จะเป็นบุญกุศลแก่เมืองอย่างใหญ่หลวงมากกว่าการสร้างอนุสาวรีย์ใดๆ อีกนะท่าน ...๕... การปกครองต่างกันแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิม หลายวันก่อนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย กรรมการและประชาชน อีกทั้งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมลุยน้ำข้ามโขง นำเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนเครื่องกันหนาว ไปมอบให้กับพี่น้องชาวลาว แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยเฉพาะเยาวชนโรงเรียนชนเผ่าและโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติ ภาพ แขวงบ่อแก้ว ได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้าสายสัมพันธ์ไทย-ลาว จงหมั่นยืนยงตลอดไป



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ